

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ถือว่ามีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในระดับโลก มีการคาดการณ์ปริมาณการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์จะขยายตัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการส่งออกสินค้า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จึงต้องมีความพร้อมในเชิงรุกให้มากที่สุด เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของประเทศ แต่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ของประเทศไทย ยังค่อนข้างเสียเปรียบในแง่ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และต้นทุนพลังงาน ถ้าการพัฒนาด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ยังมีอยู่น้อยและขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมของประเทศภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และไม่สามารถทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้เท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ การเติมเต็มวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับสินค้าไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าในกลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข สุขภาพ เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการ ตลอดจนอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ซึ่งมีโอกาสในการเติบโตสูง แต่ต้องอาศัยการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่นและสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้ ด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับ และให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรในสถานประกอบการ ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งบรรจุภัณฑ์อาหาร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าเพื่อสุขภาพและเวชภัณฑ์ และด้านความรู้ความสามารถในเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging) ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ไทย และสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4. เพื่อพัฒนายกระดับบรรจุภัณฑ์ไทยสู่สากล ด้วยการประกวดและพัฒนาชีวพาณิชย์

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ :

SMEs , วิสาหกิจชุมชน /OTOP , ที่ปรึกษา/ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม , นักออกแบบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2367 8021

โทรสาร : -

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 -11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม